

Số: 187/BC-HĐND

Bắc Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết từ sau kỳ họp thứ 2 đến trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết từ sau kỳ họp thứ 2 đến trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Về trình tự, thủ tục

Dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng đúng trình tự, thủ tục, thể thức văn bản thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

II. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết

Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, quyết định các nội dung UBND tỉnh xin ý kiến giữa hai kỳ họp về sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, bổ sung dự toán cho các địa phương đơn vị và phân bổ một số mục chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết⁽¹⁾; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác⁽²⁾; phân bổ chi tiết, bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn giữa các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công⁽³⁾. Trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND tỉnh, ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, các nội dung Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi và giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh thông suốt, kịp thời, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với danh mục gồm 27 nội dung phát sinh từ sau kỳ họp thứ 2 đến trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX đã được Thường trực HĐND tỉnh giải quyết theo Báo cáo số 183/BC-HĐND ngày 01/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

¹ Tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

² Tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

³ Tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định. /:D

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND_{yendt}.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Toàn